

'บีไอแซด' เล็งขายไอพีโอ 100 ล้านหุ้น

"ก.ล.ต." นับหนึ่งไฟลิ่ง "บิสซิเนสอะไลमेंท์" หรือบีไอแซด เตรียมขายไอพีโอ 100 ล้านหุ้น คาดเข้าจดทะเบียนตลาดเอ็ม เอ ไอ ไตรมาส 3 ปีนี้ หวังนำเงินใช้ลงทุนงานใหม่ในอนาคต และขยายธุรกิจ รองรับลูกค้าเพิ่มขึ้นในอนาคต

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZเปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้พิจารณาฉบับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ที่เตรียมจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 100 ล้านหุ้น พาร์ 0.50 บาท คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมด คาดหุ้นบิสซิเนสอะไลमेंท์ จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ช่วงไตรมาส 3 ปีนี้

"มั่นใจว่า "บิสซิเนสอะไลमेंท์" เป็นหุ้นไอพีโอใหม่อีกบริษัท ที่นักลงทุนให้ความสนใจ เพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษาเครื่องที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปี และมีจุดแข็งในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะเครื่องมือบำบัดรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์และส่วนควบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง"

รวมถึงการปรับปรุงสถานที่ เพื่อให้เหมาะสมกับการติดตั้งเครื่องมือสำหรับการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง ตลอดจนจนการให้บริการหลังการขาย

ในการบำรุงรักษาเครื่องให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งของไทย อีกทั้งผู้บริหาร ยังมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

ขณะที่ นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วัตถุประสงค์การระดมทุนครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นสำหรับนำไปใช้รองรับการรับงานใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากในปัจจุบันผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งโรงพยาบาลที่มีเครื่องฉายรังสีส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ หรือโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยแพทย์เท่านั้น จึงทำให้เครื่องฉายรังสีมีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น และโอกาสที่ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพยังมีไม่เพียงพอ หรือหากเข้าถึงได้ก็ต้องรอคิวเป็นเวลานาน

"บิสซิเนสอะไลमेंท์ เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายฐานลูกค้าโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้บริการที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นที่มาของการขายหุ้นไอพีโอครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับการขายธุรกิจ และจำนวนลูกค้าที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต"